

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và những nhiệm vụ còn lại của năm 2023

Ngày 29/8/2023, tại Phòng họp B - Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ còn lại của năm 2023. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo phòng Nội vụ huyện, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Bí thư Chi bộ Phòng Văn hóa & Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, lãnh đạo, viên chức và người lao động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 8 tháng đầu năm, những nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2023 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian qua, mặc dù hoạt động trong điều kiện thiếu biên chế so với chỉ tiêu được giao, nhưng lãnh đạo, viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện đã có nhiều nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được UBND huyện giao; công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được tăng cường, đơn vị đã phối hợp với các ngành và địa phương có liên quan tham mưu tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tạo khí thế để toàn dân trong huyện thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động ở địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tinh thần đoàn kết nhất trí trong đơn vị chưa cao dẫn đến môi trường làm việc chưa thật sự thu hút sự cống hiến của đội ngũ viên chức và người lao động, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; một số viên chức ở những vị trí đặc thù xin chuyển công tác và có ý định xin chuyển công tác khác đang diễn ra. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2023, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1. Đồng chí Phạm Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện nghiêm túc cầu thị và tiếp thu ý kiến đóng góp của lãnh đạo,

viên chức đơn vị và các ngành tại buổi làm việc, kịp thời rút kinh nghiệm để đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. Tạo môi trường dân chủ, đoàn kết, động viên, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, người lao động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện phát huy năng lực, sở trường và an tâm công tác.

2. Về việc phân công nhiệm vụ và đánh giá cán bộ: Phải có sự bàn bạc, thống nhất trong chi ủy chi bộ, tập thể lãnh đạo và viên chức của đơn vị, nhằm tạo sự nhất trí cao trong quá trình phân công công việc và tổ chức thực hiện; từng nhiệm vụ phải có kế hoạch, lịch trình cụ thể. Việc đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý, viên chức và người lao động của đơn vị hàng tháng, quý, năm phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và tiêu chí cụ thể đối với từng vị trí công tác.

3. Đối với nhiệm vụ theo dõi, đưa tin về các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện: Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện cần chủ động trong việc theo dõi lịch công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện để cử phóng viên dự và đưa tin các hoạt động.

4. Về kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện: Đề nghị thủ trưởng đơn vị phải bám sát dự toán năm 2023 và kinh phí đã phân bổ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, điều hành chi ngân sách theo kế hoạch. Riêng các nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch năm 2023, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện căn cứ đề xuất của đơn vị, thẩm định trình UBND huyện xem xét bổ sung. Đối với kinh phí tổ chức các lễ giỗ, lễ tưởng niệm và dâng hương dâng hoa hàng năm, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện rà soát, bổ sung dự toán cho phù hợp với tình hình thực giá và một số nhiệm vụ phát sinh.

5. Về thanh toán chế độ làm thêm giờ và tăng thêm thu nhập cho viên chức của đơn vị: Giao đồng chí Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện nghiên cứu các quy định có liên quan, quy chế chi tiêu nội bộ và các nhiệm vụ được giao để thực hiện đầy đủ chế độ cho viên chức, người lao động của đơn vị.

6. Về đề nghị sửa chữa cơ sở vật chất và xây dựng tường rào, công nghệ Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và hệ thống đèn chiếu sáng Nhà thi đấu và tập luyện thể dục thể thao huyện: Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện khảo sát, đề xuất để đưa vào danh mục công trình năm 2024.

7. Đối với việc thiếu 01 Phó Giám đốc kiêm biên tập chương trình và 04 viên chức theo chỉ tiêu được giao: Yêu cầu Phòng Nội vụ huyện tham mưu rà soát nguồn quy hoạch, các điều kiện để đề xuất xin chủ trương bổ nhiệm hay điều chuyển và tuyển dụng viên chức các vị trí còn thiếu theo quy định. Trong điều kiện thiếu nhân lực như hiện nay, trước mắt chưa đặt vấn đề cho các viên chức đang có đơn xin chuyển công tác, đề nghị các đồng chí chia sẻ khó khăn với đơn

vị và tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với công việc được phân công để gắn bó và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

8. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện căn cứ kế hoạch năm 2023 và chức năng, nhiệm vụ của mình để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại trong năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo, tháo gỡ.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện đề nghị Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Trung tâm VH - TT - TT huyện;
- Phòng VH&TT huyện;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Phòng Tài chính - KH huyện
- C,PCVP, CV;
- Lưu: VT

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Ngọc Mai